



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๘๓๕

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๑๔ ปีที่ ๓๑

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

กทม. ชี้แจง

- ❖ กทม.กวดขันจับปรับผู้ขับขึ้นทางเท้าบนถนนสายหลัก จราจรคับคั่งอย่างต่อเนื่อง
- ❖ กทม.เน้นความสำคัญคุณภาพอาหารนักเรียน-ติดตามตรวจสอบผ่านระบบ Thai School Lunch for BMA

- ❖ กทม.กวดขันจับปรับผู้ขับขึ้นทางเท้าบนถนนสายหลัก จราจรคับคั่งอย่างต่อเนื่อง

นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการโพสต์คลิปวิดีโอพนักงานขนส่งอาหารขับขึ้นรถจักรยานยนต์บนทางเท้าและพยายามทำร้ายร่างกายผู้เข้าไปตักเตือนว่า สำนักงานเขตพญาไท ได้ตรวจสอบพบว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๕ เวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น. บริเวณทางเท้าด้านหน้าตลาดมิ่งขวัญบ้านนา ปากซอยอินทามระ ๑๖ โดยผู้แจ้งเหตุพบเห็นผู้ขับขึ้นรถจักรยานยนต์ไม่มีป้ายทะเบียน สวมเสื้อพนักงานขนส่งอาหารขับขึ้นรถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณด้านหน้าตลาดมิ่งขวัญบ้านนา จึงเข้าไปเตือนแต่ผู้ขับขึ้นรถจักรยานยนต์ไม่พอใจและพยายามทำร้ายร่างกาย ผู้แจ้งจึงได้ไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจนครบาล (สน.) บางซื่อ ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้มีหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกร็บ (แท็กซี่) ประเทศไทย จำกัด เพื่อขอข้อมูลพนักงานที่ก่อเหตุดังกล่าวและมีหนังสือถึงผู้ก่อเหตุ เพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.๒๕๓๕ ฐานขับขึ้นรถจักรยานยนต์บนทางเท้าต่อไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก สำนักงานเขตฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดกวดขันจับปรับผู้ฝ่าฝืนขึ้นขี่ หรือจอดรถบนทางเท้าบริเวณถนนสุทธิสารและพื้นที่อื่น ๆ ในเขตพญาไทที่พบรถจักรยานยนต์ขับขึ้นทางเท้าเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนที่การจราจรติดขัด นอกจากนี้ ยังได้ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งอาหาร รับส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อกำชับแนวทางการปฏิบัติโดยเฉพาะการไม่ขึ้นขี่ หรือจอดรถบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

นายศุภกฤต บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวว่า สำนักเทศกิจ ได้ดำเนินการตามโครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอด หรือขับขึ้นทางเท้า โดยจัดชุดสายตรวจเทศกิจตระเวนตรวจตรา ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ พร้อมทั้งกวดขันมิให้ฝ่าฝืนขึ้นขี่ หรือจอดรถบนทางเท้าในถนนต่าง ๆ จากการดำเนินการตามโครงการฯ พบผู้ฝ่าฝืนในถนนสายหลักที่มีการจราจรคับคั่ง ผู้ขับขึ้นรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งนำรถขึ้นไปขับขึ้นบนทางเท้า โดยระหว่างเดือน ก.ค.๖๑ - ๒๐ มิ.ย.๖๕ จับกุมผู้ฝ่าฝืนแล้ว ๔๑,๙๔๖ ราย ปรับเป็นเงิน ๔๕,๙๘๗,๒๐๐ บาท และหากผู้ฝ่าฝืนก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน เช่น ทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย หรือเฉี่ยวชน

ผู้ใช้ทาง...

ผู้ใช้งานท่านจนได้รับบาดเจ็บ หรือหากมีการต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จะดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดในอัตราสูงสุด พร้อมทั้งส่งเรื่องให้ สน.ท้องที่ดำเนินคดีอาญาอีกข้อหาหนึ่งด้วย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เทศกิจ กทม.ทุกสำนักงานเขตยังคงปฏิบัติหน้าที่กวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ [www.bangkok.go.th/reward](http://www.bangkok.go.th/reward) Facebook สำนักเทศกิจ หรือแจ้งโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่เทศกิจ กทม.

\* \* \* \* \*

❖ **กทม.เน้นความสำคัญคุณภาพอาหารนักเรียน-ติดตามตรวจสอบผ่านระบบ Thai School Lunch for BMA**

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวกรณีนักวิชาการเสนอแนะให้ความสำคัญกับคุณภาพอาหาร เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กนักเรียนว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด กทม. โดยมีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและค่าอาหารกลางวัน รวมทั้ง กทม.ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สำนักงานเขต เป็นผู้ดำเนินการค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โดยสำนักการศึกษาได้จัดสรรค่าอาหารเข้าให้นักเรียน คนละ ๑๕ บาท รวมทั้งหมด ๒๐๐ วัน และค่าอาหารกลางวัน คนละ ๒๕ บาท มาจากเงินอุดหนุนฯ ๒๑ บาท และเงิน กทม. เพิ่มเติม ๔ บาท รวมเป็น ๒๕ บาท/คน

นอกจากนี้ โรงเรียนสังกัด กทม.ยังใช้ระบบ Thai School Lunch for BMA กำหนดรายการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละช่วงวัย และได้รับสารอาหารต่าง ๆ อย่างครบถ้วน โดยโรงเรียนได้แต่งตั้งครูผู้หน้าที่ด้านโภชนาการ กำหนดรายการอาหารในแต่ละวัน และมีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ประกอบอาหารและสารปนเปื้อน มีคณะกรรมการกลางตรวจสอบคุณภาพอาหารและน้ำดื่มทุกโรงเรียนในสังกัด กทม. พร้อมทั้งกำกับ ดูแล ตรวจสอบการจัดทำอาหารเช้าและกลางวันของนักเรียน แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น ๖ กลุ่มเขต ติดตามผลจากระบบ Thai School Lunch for BMA โดยแยกเป็นเขตและรายโรงเรียน ซึ่งรายการอาหารที่โรงเรียนกำหนดในแต่ละวัน ระบบจะแสดงจำนวนพลังงาน และสารอาหารตามหลักโภชนาการอย่างครบถ้วน อีกทั้งยังจัดโครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบอาหารนักเรียน กทม. ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๔๓๗ โรงเรียน ตามขนาดของโรงเรียน ประกอบด้วย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

\* \* \* \* \*

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร